

Bệnh nhân là người thân

Nhập viện trong tình trạng đau đầu, mất ngủ kéo dài, rối loạn cảm xúc nhưng sau một tuần điều trị, sức khỏe của bà Bùi Thị Nạn, xã An Ninh (Tiền Hải) được cải thiện rõ rệt, ăn và ngủ tốt hơn. Bà Nạn cho biết: Mỗi năm tôi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình 1 - 2 lần. Các điều dưỡng, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân rất tận tình, chu đáo nên chúng tôi rất yên tâm phối hợp điều trị để sớm được trở về với gia đình.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, đối với điều dưỡng Đinh Thị Vân (Khoa Nghiên cứu), cứ mỗi lần thấy bệnh nhân khỏi bệnh ra viện là chị lại thấy vui mừng và hạnh phúc, tiếp thêm nghị lực cho chị thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác: "Lương y phải như tử mẫu". Điều dưỡng Đinh Thị Vân chia sẻ: Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nghiên cứu thường trong trạng thái rối loạn cảm xúc, trầm cảm, nghiện các chất kích thích... nên có hành vi chống đối không hợp tác điều trị, thậm chí kích động, quấy phá gây nguy hiểm cho nhân viên y tế và những bệnh nhân khác. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng động viên, chia sẻ, chăm sóc, điều trị cho họ như người thân của mình. Anh Nguyễn Văn Chiến, xã Nam Trung (Tiền Hải) là một trong những người điều trị dài ngày ở Bệnh viện tâm sự: Do mắc bệnh nên có những lúc tôi không kiểm soát được hành vi của mình, có những hành động không bình thường; nhưng các bác sĩ, điều dưỡng ở đây đã giúp tôi bình tĩnh trở lại, điều chỉnh được cảm xúc. Họ như

Học Bác để lan tỏa yêu thương

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ ngành y: "Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu". Khắc ghi lời Bác dạy, dù công việc đặc thù với nhiều khó khăn, vất vả, nguy hiểm song bằng tình yêu thương, sự cảm thông, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thái Bình luôn hết lòng chăm sóc, điều trị cho người bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình.

người thân giúp tôi hồi sinh cuộc đời. Bác sĩ Lê Minh Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cho biết: Mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận trên

40.000 lượt bệnh nhân đến khám, trên 7.200 lượt bệnh nhân nhập trú và đa phần điều trị dài hạn. Họ là người mắc bệnh tâm thần không làm chủ được tư duy, cảm xúc, hành vi, tác

phong của mình nên thường suy giảm nhận thức, phủ nhận bệnh, chống đối điều trị. Mỗi bệnh nhân có một tính cách, biểu hiện bệnh khác nhau, vì vậy hành trình điều trị, chăm

sóc để bệnh nhân được phục hồi sức khỏe, tinh thần ổn định là bao nỗ lực, nhọc nhằn của các thầy thuốc ở đây. Chúng tôi thay người nhà làm tất cả các công việc từ cắt tóc, cắt móng tay, cho bệnh nhân tắm rửa, vệ sinh cá nhân, từ đó có sự thống nhất về chẩn đoán, điều trị ngay khi khám bệnh và nhập viện; đẩy mạnh công tác bình an đến nghe bệnh nhân hát, rồi nghe họ cười, có khi còn bị họ tấn công... Song, mỗi cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đối xử, chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả sự cảm thông. Chúng tôi luôn gần gũi, yêu thương, lắng nghe, quan sát tỉ mỉ hành động, hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách của từng người và phải chiếm được lòng tin của họ không chỉ bằng những viên thuốc mà còn bằng tình yêu thương, từ đó nắm bắt tình trạng của bệnh nhân, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Tạo sự hài lòng cho người bệnh

Bác sĩ Lê Minh Ngọc cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hàng năm, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo Công đoàn phát động sâu rộng các phong trào thi đua: Xây dựng bệnh viện xanh -

sạch - đẹp; 3 sạch "Người bệnh sạch - Buồng bệnh sạch - Nhà vệ sinh sạch"; thay đổi thái độ, phong cách chăm sóc, phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện 5S... gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ tích cực trong mọi công việc; tăng cường đi buồng, giao ban chuyên môn để phân tích từng ca bệnh, từ đó có sự thống nhất về chẩn đoán, điều trị ngay khi khám bệnh và nhập viện; đẩy mạnh công tác bình an đến nghe bệnh nhân hát, rồi nghe họ cười, có khi còn bị họ tấn công... Song, mỗi cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, đối xử, chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả sự cảm thông. Chúng tôi luôn gần gũi, yêu thương, lắng nghe, quan sát tỉ mỉ hành động, hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách của từng người và phải chiếm được lòng tin của họ không chỉ bằng những viên thuốc mà còn bằng tình yêu thương, từ đó nắm bắt tình trạng của bệnh nhân, đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Mỗi năm Bệnh viện có từ 12 - 15 đề tài nghiên cứu khoa học và đều đạt loại khá trở lên, được đánh giá cao, ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh nhân tâm thần. "Lấy người bệnh làm trung tâm" cho mọi hoạt động, những năm qua, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình không chỉ nâng cao chất lượng các dịch vụ để phục vụ người bệnh, giúp họ không chỉ điều trị thể chất mà còn chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn họ về bệnh tật cũng như cách phòng, chống. Đến nay Bệnh viện đã khám, điều trị được hầu hết các bệnh thuộc chuyên ngành tâm thần, làm chủ được các kỹ thuật cận lâm sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh; luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về tổng số lần khám bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú, công suất giường bệnh, ngày điều trị nội trú... Bệnh viện cũng không để xảy ra sai sót lớn về chuyên môn, đặc biệt không có sai sót do thiếu tinh thần trách nhiệm, không có đơn từ khiếu kiện, không có cán bộ vi phạm quy chế chuyên môn cũng như các nội quy, quy định của ngành và bệnh viện nên nhận được nhiều thư khen của bệnh nhân. Về đánh giá chất lượng bệnh viện, từ năm 2018 đến nay Bệnh viện Tâm thần Thái Bình luôn đứng trong nhóm 4 bệnh viện trong ngành y tế của tỉnh có điểm trung bình mỗi tiêu chí cao nhất; tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú đạt trên 99%.

MẠNH CƯỜNG

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 6/6

Người cao tuổi là vốn quý



Ông Nguyễn Ngọc Hải (người bên phải), Tổ trưởng tổ 11, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) tích cực vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống chữa cháy tại các tuyến đường trên địa bàn.

Cùng với triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, thời gian qua, các cấp hội NCT trong tỉnh động viên NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong hoạt động xã hội và gia đình, qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.



Người cao tuổi huyện Đông Hưng được khám và chăm sóc sức khỏe.

Toàn tỉnh hiện có 347.830 NCT, chiếm 18,6% dân số. Mặc dù tuổi đã cao song rất nhiều NCT vẫn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác người cao tuổi tỉnh cho biết: Các cấp hội và hội viên NCT trong tỉnh luôn đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. NCT đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong việc tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, vị thế, uy tín của NCT tiếp tục được khẳng định.

Xác định NCT là vốn quý, thời gian qua, các cấp chính quyền và phát huy vai trò của NCT được đẩy mạnh. Sức khỏe của NCT ngày càng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp hội, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức chăm sóc, phục hồi sức khỏe, phòng, chống các bệnh thường gặp ở NCT tại cộng đồng, phòng, chống dịch, hướng dẫn NCT kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà nhằm hạn chế các bệnh nguy hiểm có nguy cơ cao thường gặp ở NCT. Chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của NCT, qua đó phần nào giúp NCT giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Hầu hết NCT vẫn tích cực lao động sản xuất, truyền dạy kinh nghiệm cho con cháu phát triển kinh tế. 46,8% NCT còn sức khỏe vẫn trực tiếp lao động, mở mang trang trại, gia đình, đưa những loại cây, con có giá trị cao vào sản xuất. Nhiều NCT trong các làng nghề truyền thống vẫn miệt mài sản xuất ra nhiều mặt hàng mỹ nghệ, dệt may, mây tre đan phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nhiều gia đình NCT làm sinh vật cảnh, duy trì mô hình sản xuất VAC hợp lý, nuôi trồng thủy hải sản có giá trị kinh tế cao. Gần 1.000 NCT chỉ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm

cho hàng trăm lao động tại địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, hiến đất, góp tiền, tài sản giúp địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Năm nay 70 tuổi, ông Nguyễn Ngọc Hải, tổ 11, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) đã có nhiều năm hoạt động phong trào tại địa phương. Từ tham gia ban chấp hành hội cựu chiến binh đến hội NCT, hội khuyến học, hiện đang là tổ trưởng tổ dân phố, dù sức khỏe không còn được như trước nhưng lúc nào ông cũng phát huy tinh thần "tuổi cao gương sáng", nhiệt tình với các phong trào của địa phương. Bản thân ông luôn gắn gũi, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích; tuyên truyền NCT nêu cao vai trò, phát huy uy tín của mình vận động con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực thực hiện nếp sống văn minh.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Công tác chăm sóc NCT nói chung, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nói riêng được các cấp hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Để làm tốt công tác này, các cấp hội sẽ tiếp tục rà soát các đối tượng, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT theo đúng quy định. Cùng với đó, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ NCT...

Thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh; quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Thời gian qua, các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, đặc biệt là chăm lo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Xã An Ấp (Quỳnh Phụ) là địa phương rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là NCT. Trong dịp Tết Nguyên đán, Hội Chữ thập đỏ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 70 NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 70 triệu đồng. Hội phối hợp với các đơn vị tổ chức khám mắt, tư vấn sức khỏe cho trên 450 lượt NCT. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức trao 10kg gạo/tháng cho NCT neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Đến thăm và trao gạo cho bà Hoàng Thị Hến, 97 tuổi, thôn An Ấp, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm động viên thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó tôi có động lực để sống vui, sống khỏe trong quãng đời còn lại" - bà Hến chia sẻ.

6 tháng đầu năm 2023, Hội NCT huyện Quỳnh Phụ tổ chức trao quà mừng thọ cho 4.908 NCT tại các xã, thị trấn với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Toàn huyện có gần 12.000 NCT được hưởng chính sách trợ cấp xã hội, hơn 22.000 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ông Phạm Văn Vịnh, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Để duy trì sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của NCT ở cơ sở. Từ đó tạo động

lực cho các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với ông Vũ Văn Dẫn, 77 tuổi, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập (Hưng Hà), niềm vui lớn nhất của ông chính là căn nhà cũ xuống cấp đang được sửa chữa. Ông chia sẻ: Căn nhà của chúng tôi sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, do hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa. Hội NCT xã và cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình tôi sửa chữa nhà. Điều này sẽ giúp gia đình ổn định về chỗ ở, sinh hoạt, qua đó có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Đợi, Chủ tịch Hội NCT xã Độc Lập cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để giúp đỡ được nhiều hơn nữa NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Quan tâm chăm lo cho NCT, dịp Tết Nguyên đán toàn tỉnh có 173/260 xã, phường, thị trấn tổ chức lễ mừng thọ, thu hút trên 43.000 cán bộ, hội viên và gia đình NCT tham dự. Trong đó 46.058 cụ được tổ chức mừng thọ, tặng quà với số tiền trên 17 tỷ đồng. Ngoài ngân sách tỉnh, một số huyện đã trích ngân sách và vận động con em xa quê, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ trên 850 triệu đồng tổ chức hoạt động mừng thọ, chúc thọ. Bên cạnh đó, các cấp hội NCT chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng quà tết cho 77.400 lượt NCT nghèo,

DUY TÙNG - NGUYỄN TRIỆU



Lễ mừng thọ các cụ cao tuổi xã An Lễ (Quỳnh Phụ) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.